

Số: 2323/SKHĐT-TH

Đồng Tháp, ngày 25 tháng 8 năm 2022

V/v đề nghị cho ý kiến về  
dự thảo Báo cáo các vướng mắc  
trong công tác thống kê, tính toán,  
sử dụng dữ liệu GRDP trên địa bàn  
tỉnh Đồng Tháp.

Kính gửi: Các Sở, ban, ngành Tỉnh.

Thực hiện Thông báo số 242/TB-VPUBND ngày 17 tháng 6 năm 2022 của Văn phòng UBND Tỉnh, về ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND Tỉnh Phạm Thiện Nghĩa tại buổi làm việc với các ngành tổng hợp về phân tích tình hình tăng trưởng kinh tế 6 tháng đầu năm 2022.

*Trong đó, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Cục Thống kê và các cơ quan, đơn vị có liên quan rà soát các vướng mắc trong quá trình thống kê, tính toán, sử dụng dữ liệu GRDP và các vấn đề có liên quan thuộc thẩm quyền của Tổng cục Thống kê, để tổng hợp và tham mưu UBND Tỉnh văn bản đăng ký làm việc với Tổng cục Thống kê.*

Thực hiện nhiệm vụ được giao, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp với các đơn vị liên quan (tại Công văn số 1622/SKHĐT-TH ngày 20/6/2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công Thương, Cục Thống kê) thực hiện rà soát, báo cáo các vướng mắc, khó khăn trong quá trình thống kê, tính toán, sử dụng dữ liệu GRDP và các vấn đề có liên quan.

Trên cơ sở đề xuất của các đơn vị, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã dự thảo Báo cáo các vướng mắc trong công tác thống kê, tính toán, sử dụng dữ liệu GRDP trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. Để hoàn thiện các nội dung trước khi báo cáo UBND Tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Quý Đơn vị nghiên cứu, cho ý kiến về dự thảo Báo cáo nêu trên, trong đó, cho ý kiến những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thống kê, tính toán, sử dụng dữ liệu GRDP và các vấn đề có liên quan thuộc thẩm quyền của Tổng cục Thống kê, tập trung các nội dung liên quan đến việc biên soạn, công bố GRDP (nguồn thông tin, dữ liệu đầu vào phục vụ quá trình biên soạn, thời gian công bố, công tác phối hợp rà soát, cập nhật theo số liệu GRDP đã công bố,...).

Đề nghị các đơn vị phúc đáp về Sở Kế hoạch và Đầu tư **trong ngày 01 tháng 9 năm 2022**. Vui lòng đồng gửi qua địa chỉ hộp thư điện tử [ngocanhhs02@gmail.com](mailto:ngocanhhs02@gmail.com) tổng hợp, báo cáo UBND Tỉnh.

Rất mong nhận được sự quan tâm, phối hợp, phúc đáp sớm của Quý Đơn vị./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- UBND Tỉnh (b/c);
- BLĐ Sở;
- Lưu: VT, TH<sub>(Anh)</sub>.

**GIÁM ĐỐC**

**Trương Hoà Châu**

